



ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี  
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนได้สูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินทั้งของประชาชนและทางราชการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จังหวัดสิงห์บุรี จึงประกาศแจ้งเตือนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐและประชาชน ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในบ้านเรือนและชุมชน ดังนี้

๑. จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อน ไม่วางสิ่งของกีดขวางประตู ทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ

๒. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำ มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ และอยู่ด้านนอกอาคารเพราะเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายได้ง่าย ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

๓. ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน พร้อมปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันความร้อนสะสมก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

๔. เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่ดูแลดับไฟก้นบุนหรือให้สนิทก่อนทิ้ง ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกลาม

๕. ใช้งานก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง โดยตรวจสอบถังก๊าซให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วาล์วถังก๊าซ สายยาง หรือท่อส่งก๊าซไม่มีรอยรั่ว จัดวางถังก๊าซให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟ รวมถึงปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน ทั้งนี้ อัคคีภัยป้องกันได้ หากทุกคนร่วมมือกันใส่ใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุทธา สายวาณิชย์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี